

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มาตรฐานที่	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติ	กิจกรรม	ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างต้องมีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรนั้น ๆ เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม	-จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม	๑-๓๑ ต.ค.๖๒	-	
๒	การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องมีความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และร่างกายเพื่อทำงานเพื่อการสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพื่อส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะทำให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน	-กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ -กิจกรรม ๕ ส หรือกิจกรรม Big Cleaning Day	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓/ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ธ.ค.๖๒-ม.ค.๖๓	- -	

มาตรฐานที่	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติ	กิจกรรม	ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๓	การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนำพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ตั้งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ว่า “...มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...”	-กิจกรรมการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตท้องถิ่น -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ต.ค ๖๒-ก.ย.๖๓ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓	-	
๔	การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องมีการปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ	-กิจกรรมให้บุคลากรสำนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ต.ค ๖๒-ก.ย.๖๓	-	

มาตรฐานที่	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติ	กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๕	การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องมี <ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจ และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการทุกคน 	-จัดบริการประชาชนเคลื่อนที่(จัดเก็บภาษี) -จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน	ม.ค.-เม.ย.๖๓ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	- -	
๖	การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายด้วยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน	-จัดบริการด้านข้อมูลข่าวสาร -จัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น	ต.ค ๖๒-ก.ย.๖๓ ต.ค ๖๒-ก.ย.๖๓	- ๑๐,๐๐๐	

มาตรฐานที่	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติ	กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๗	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ ตรวจสอบได้	<p>พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อ ประชาชน ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะทำให้เกิดผลดีต่อการทำหน้าที่ ดังพระ บรมราชาบาทของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ ข้าราชการพลเรือนเนื่องใน โอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ ว่า “ข้าราชการที่สามารถ ต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้ วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิด อ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความ จริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ใน ผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ใน ใจ ในคำพูด ต้องสำรวจดูความบกพร่องของ ตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสีย โดยเร็ว...”</p>	<p>-จัดทำมาตรฐานควบคุมภายใน -จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>๑ ต.ค.๖๒-๓๑ ธ.ค.๖๒ ต.ค ๖๒-ก.ย.๖๓</p>	<p>- -</p>	

มาตรฐานที่	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติ	กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๘	การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓	-	
๙	การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี	-ต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยงานอื่น	ต.ค ๖๒-ก.ย.๖๓	- -	



ลงชื่อ.....

(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว